



ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

๑. รางวัลระดับดีเด่น จำนวน ๔ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมกรรมการบริการ จำนวน ๑ รางวัล		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน	Rapid Pesticide Check นวัตกรรมเพื่อปศุสัตว์
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ รางวัล		
๑	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	การขยายผลการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล GDairy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในระดับสหกรณ์
ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๒ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	สถานม้านานา
๒	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดความขัดแย้งต้นแบบของการพัฒนา

๒. รางวัลระดับดีมาก จำนวน ๑๗ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมกรรมการบริการ จำนวน ๒ รางวัล		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ระบบช่วยเหลือการส่งตัวอย่างแบบเบ็ดเสร็จ (Vet Lab D4D)
๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	นวัตกรรมกรรมการบริการหมอนเนื้อปาดัว จ.ยโสธร
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๑๑ รางวัล		
๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูดำตอยตุ้งตามหลักภูมิสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตอยตุ้ง

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก อาหารสัตว์ลดต้นทุนของกลุ่มเครือข่ายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก
๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้ (Co-products) จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สู่หลักสูตรฝึกอบรม
๔	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตหมูย่างเมืองตรัง
๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ครอบครัวผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ใส่ใจ) “DLD Products Family”
๖	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากรและพัสดุ (บริหารองค์กรได้ง่าย by Prompt PIMS)
๗	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	สกลนครเมืองอาหารสัตว์สมบูรณ์
๘	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	การควบคุม กำกับ และดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแชลโมเนลลาจากฟาร์มสัตว์ปีก
๙	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ในรายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม A (Coliform และ E. coli) ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง
๑๐	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
๑๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑	ครอบครัวปศุสัตว์พัฒนา ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ ต่อสู้โรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๔ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาการผลิตโคขุนพรีเมียม ประเภทไขมันแทรกในเนื้อสูง (Premium Beef)
๒	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ครัวปศุสัตว์ดีดล้อ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยรถประกอบอาหารอเนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck และ Milk Truck
๓	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับเกษตรกรรายย่อย
๔	กองสารวัตรและกักกัน	การเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาดสัตว์

๓. รางวัลระดับดี จำนวน ๕ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน ๑ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่สู่การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน ๓ รางวัล		
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	โครงการจันทบูร หมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนา

ที่	หน่วยงาน	ผลงาน
๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์	การพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะเพชรเมืองตรอนอย่างยั่งยืน
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	ธนาคารไก่หนองซ้อ
ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๑ รางวัล		
๑	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ประธานกรรมการประเมินผลงาน

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)